

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

SITHAI – ราคาที่หวัง ก็จากคาดการณ์

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... วันวาน เห็นตลาดขึ้นๆ หลายๆ คนอาจจะงง ไม่น้อยเลยนะเนี่ย

โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคาร ถ้าวัดเข้าไปดูกราฟดูตัวใหญ่ๆ 3 ตัว ไม่ว่าจะ KBANK SCB และ BBL จะเห็นเลยว่า ในวันที่ กง. ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ราคาหุ้นแต่ละตัว ยังดูแย่ๆ หรือ ยิ่งเหมือนจะรอการลงต่ำ เสียด้วยซ้ำไป... แต่พอวันรุ่งขึ้น ราคาขึ้นแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย หลายๆ คนก็จะเกิดคำถามว่า มีอะไรหรือเปล่าสุดท้ายแล้ว ก็ร้อง อ้อ ออกมาทันที... ก็เพราะตลาด คาดการณ์กันไปว่า มีแนวโน้มที่ กง. จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้อย่างนั้น ก็แน่นอนล่ะครับ ผลดีกับธนาคาร ราคาที่เหมาะสมของหุ้นธนาคารในปีนี้ ก็เลยอาจจะมี การปรับประมาณการมูลค่าที่เหมาะสมกันใหม่ก็ได้นั้นแหละ... แต่เหนือเมฆก็ยังคงคิดเล่นๆ ตามประสาของคนอยากฐานะครับว่า ทำไมวันที่ กง. ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย แล้วประกาศตัวเลขต่างๆ นาๆ ออกมานั้น ทำไมไม่คาดกันในวันนั้นเสียเลยละ ทั้งๆ ที่ก็รู้ๆ เห็นกันอยู่แล้วที่ตัวเลขเงินเฟ้อ มันจะโตชะขนาดนั้น แล้วถ้าจะอาจจริง ๆ เหนือเมฆก็สงสัยนะ แม้วามันจะใช่ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก็ตามว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะเป็นหนทางที่จะสกัดตัวเลขเงินเฟ้อได้... แต่นั่นถ้ามันจะดีจริง ๆ หรือถูกต้องจริง ๆ ตัวเลขเงินเฟ้อ ที่จะถูกสกัดด้วยการขึ้นดอกเบี้ย มันต้องมา จากความร้อนแรงของเศรษฐกิจมากกว่านะ... แต่เงินเฟ้อมาจากอะไรนั้น เราๆ ท่านๆ ก็ทราบกันดี แล้วตอนนี้ เศรษฐกิจร้อนแรงแล้วจริงหรือ ถึงจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ด้วยเหตุผลว่าเพื่อลดตัวเลขของเงินเฟ้อ... อันนี้เหนือเมฆก็แค่สงสัยนะ อาจจะต้องไปดูตัวเลขจริงๆ อีกที ทุกอย่างก็แค่คาด

ดูตามเกม... การแกว่งตัวหรือการซื้อขาย ไม่มีเกมเด่นอะไรให้เห็นนัก แค่อั้วๆ ดู แล้วเจอ

การวาง Bid-Offer ที่น่าสนใจ หรือ น่าสงสัยว่า พร้อมแล้วกระมัง ที่จะเดินเกมขึ้นต่อ หลังจากพักตัวมาแล้ว

แนวรับ : ... 1.38-1.35 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 1.35 ก็ยังน่าสน**

เป้าหมาย : ... 1.55-1.60 **ว่ากันตามรูปแบบ Pattern ไปก่อน**

Price Chart...(SITHAI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SITHAI... หรือการขึ้น ก็อาจจะหวังได้ ถึงระดับ 1.70-1.75 ก็ได้เหมือนกันนะ แล้วถ้าขึ้นไป ยืนระดับ 1.70 ได้อย่างมั่นคงด้วยแล้วนั้น แนวโน้ม อาจจะต้องการขึ้นยาวๆ กันตามมาด้วยก็ยิ่งได้นะ เรียกว่า คาดกันตามภาพของ MA. กันไว้ล่วงหน้าเลยที่ 2.50-3.00 กันก็ได้... อันนี้ นอกจากจะมาจาก MA อาจจะไปมองกันในภาพของโครงสร้างการแกว่งตัวหลัก ก็ได้เช่นเดียวกันนะ เรียกว่า มีแนวโน้มจะขึ้นไปทดสอบ แนวต้านใหญ่ๆ ของโครงสร้างหลักนั่นเอง ดังนั้น ถ้ามีการขึ้นต่อเนื่อง ตามที่คาดไว้ตอนนี้ เราก็น่าจะมองไกล ได้ตามมา โดยดูที่ระดับ 1.70 ถ้าไม่มีต่ำกว่านั้นอีกเลย ก็ต้องเป็นไปตามที่คาดต่อ... แต่ตอนนี้ อย่าหลุด 1.35